

Giữ gìn vòng đeo tay thế nào để được bền lâu ?

1. Tháo trang sức khi làm việc nhà:

Như chúng ta đã biết, làm việc nhà sẽ phải đụng tay đụng chân rất nhiều như: quét/ lau nhà, rửa chén, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa... nên sẽ không tránh khỏi tình trạng va quệt vào các vật dụng trong nhà, tiếp xúc với các chất tẩy rửa và các hóa chất khác, khiến cho vòng tay của bạn đang đeo sẽ bị: móp méo, rớt hạt trang trí, không còn nhẵn bóng, đứt/ gãy, bị đen do sử dụng hóa chất.



1

2

3

4

Ngoài ra, vòng tay của bạn có thể sẽ bị vướng vào cây cối, quần áo hay vật dụng khác khi đang làm việc nhà, khiến vòng bị tác động mạnh mà đứt ra, chưa kể quần áo của bạn sẽ bị xước chỉ trông không còn đẹp như trước

2. Tránh tiếp xúc với các loại hóa chất:

Những hóa chất từ thuốc nhuộm tóc, nước rửa chén, nước hoa, thuốc tẩy, xà bông, thậm chí body lotion cũng sẽ khiến đồ trang sức bạc của bạn cụ thể là vòng tay sẽ bị oxi hóa biến thành màu đen, không còn vẻ sáng đẹp của ánh bạc nữa.

3. Không đeo trang sức khi đi bơi hay vào spa:

Nước hồ bơi và các spa có chứa chất clo (flour) là một loại hóa chất tẩy rửa, đặc biệt là trong spa luôn có muối, độ ẩm trong không khí cùng các loại dầu massage do đó, khi vòng tay của bạn tiếp xúc trực tiếp với các môi trường trên sẽ làm vòng tay của bạn bị đen đi vì oxi hóa, bị mờ không còn sáng bóng như trước.



Để đề phòng việc vòng tay bị rơi ra khi đang bơi cũng như khi đang massage, ngâm bồn, các khách hàng hãy cất vòng cẩn thận trong túi xách nhé.

4. Đừng đeo vòng tay khi tập thể dục thể thao:

Tập luyện thể dục thể thao là tốt nhưng nếu đang tập mà đeo vòng tay thì không tốt chút nào, nhất là khi “êm” gây trở ngại cho bạn khi đang vận động vì sự khá “cồng kềnh” của em nó.



“Cản tắc vô ý này” mà, vì vậy với những lý do trên, các khách hàng hãy cứ để vòng tay ở trạng thái “nghỉ ngơi” khi đang ở vào 1 trong các tình huống trên nhé. À, các khách hàng cũng đừng quá lo lắng khi vòng tay không còn lung linh như trước nữa, vì chúng tôi sẽ giúp đánh bóng và làm sáng em nó trở lại liền nha.